
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 คร้ังท่ี 1 

วันท่ี  24 สิงหาคม  ๒๕65  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

ผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมอืช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาเทศบาล ไพศาล  เกษมสุข  

๒ นายสุเทพ  ผลกุศล รองประธานสภาเทศบาล สุเทพ  ผลกุศล  

๓ นายธนากร  มิรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ธนากร  มิรินทร์  

๔ นายสำอางค์  นามกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สำอางค์  นามกุล  

๕ นายอุดร  ภริมย์ไกรภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุดร  ภริมย์ไกรภักดิ ์  

๖ นายทวปี  ลอยเมอืงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทวปี  ลอยเมอืงกลาง  

๗ นางทัศนี  ถนอมชีพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทัศนี  ถนอมชีพ  

๘ นายวิสูตร  จันทะโพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วสิูตร  จันทะโพ  

๙ นายเลี่ยม  วเิศษสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เลี่ยม  วเิศษสุข  

๑๐ นายบุญส่ง  คำภิระ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บุญส่ง  คำภิระ  

๑๑ น.ส.เพยีงตะวัน  คงมวงหมู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เพยีงตะวัน  คงมวงหมู่  

๑๒ นายเดวดิ  อันแสนลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เดวดิ  อันแสนลา  

๑๓ นางสาวขวัญเรือน ตาปราบ นักจัดการงานทั่วไป/เลขานุการสภาฯ ขวัญเรือน  ตาปราบ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายประเทือง  ธรรมโชติ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ ประเทือง  ธรรมโชติ  

๒ นายวินัย  เดชมาลา รองนายกเทศมนตรี วนิัย  เดชมาลา  

๓ นายจำนงค์ มณีจันทร์ รองนายกเทศมนตรี จำนงค์ มณจีันทร์  

๔ นายสุน  วรรณศลิป์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุน  วรรณศลิป์  

๕ นายมาโนช  หอมวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง มาโนช  หอมวงศ์  

๖ นายธารนิทร์  งาหัตถ ี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ธารนิทร์  งาหัตถี  

๗ นางจุฑาทพิย์  ถีสูงเนนิ หัวหน้าสำนักปลัด จุฑาทพิย์  ถีสูงเนนิ  

๘ นางสาวกาญจนา อนิรินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดกิารสังคม กาญจนา  อนิรินทร์  

๙ นายลิขติ  ประภาหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ลิขติ  ประภาหาร  

10 นายนนทนันท์  ยงขามป้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นนทนันท์  ยงขามป้อม  

11 นางณพชิญา  ใบงาม นักวชิาการตรวจสอบภายใน ณพชิญา  ใบงาม  

12 นายเกียรตยิศ  จันทราภรณ์ นักวชิาการเกษตร เกียรตยิศ  จันทราภรณ์  

13 นายอภชิาติ  คงโนนกอก เจ้าพนักงานพัสดุ อภิชาติ   คงโนนกอก  
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    ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

๑ นางทองขันธ์  บุญเสนา กำนันตำบลบ้านเดื่อ ทองขันธ์  บุญเสนา  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐ น. 

 - นายไพศาล  เกษมสุข  ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานในที่ประชุม 

- สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ๑2 คน มาประชุม 12 คน ครบองค์ประชุม 

- เลขานุการสภาฯ 1 คน     

- มีผูเ้ข้าร่วมประชุม 13 คน   

-มีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 1 คน 

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-แจ้งรายนามพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อที่มาบรรจุแต่งตั้งใหม่ และโอนย้ายมา   

  ดำรงตำแหน่ง ที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ   

  1.นางณพิชญา  ใบงาม          ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

  2.นายเกียรติยศ  จันทราภรณ์  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 

  3.นายอภิชาติ  คงโนนกอก      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 

-แจ้งการโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อที่จะโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่     

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

  1.นายลิขิต  ประภาหาร  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเกษตร  จะย้ายไป   

     ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  คือตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการกองส่งเสรมิการเกษตร ณ  

     เทศบาลตำบลตำบลเมืองเก่า  จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายไพศาล เกษมสุข    2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  สมัยสามัญ        

ประธานสภาฯ             สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะขอแก้ไขข้อความในบันทึกการประชุมสภาฯเทศบาลตำบล

บ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 

พฤษภาคม 2565  หรอืไม่ เชิญครับ 

นางทัศนี  ถนอมชีพ      -ขอเสนอใหเ้ลื่อนการรับรองการประชุมในคราวต่อไปค่ะ เนื่องจากมีข้อความที่ต้อง 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       แก้ไขคือ พิมพ์เดือนในการประชุมผดิไป ในเอกสารที่ส่งไปเป็นเดือน กุมภาพันธ์ แต่ 

                                ความเป็นจรงิคือ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ค่ะ  และขอให้เพิ่มข้อความการ 

                                แนะนำพนักงานที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ รายนางสาว 

                                กาญจนา  อินรนิทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ค่ะ  
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นายไพศาล เกษมสุข     -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  

ประธานสภาฯ               พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 อีกหรือไม่ ครับ หากไม่มขีอมตทิี่ประชุมครับ 

ที่ประชุมสภาฯ   -เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  

     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากมีการแก้ไขรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3        กระทู้ถาม 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นายไพศาล เกษมสุข  5.1 ญัตติเสนอขออนุมัตใิห้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง 

ประธานสภาฯ                 ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 นี้  เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายประเทือง ธรรมโชติ    -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สำหรับญัตติขออนุมัติใหส้มัครเข้าร่วมเป็น                                     

นายกเทศมนตรีฯ              สมาชิกสมาคมสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 นี้   

                                   ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อได้ขอลาออกจาการเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาต 

                                   เทศบาลแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคม 

                                   สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  

                                   สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  นั้น  

                                   บัดนี ้คณะผูบ้ริหารเทศบาลตำบลบ้านเดื่อได้เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าร่วม 

                                   เป็นสมาชิกสมาคมสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในการขับเคลื่อนการ  

                                   ปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาเทศบาลให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  และเป็นไป 

                                   ในแนวทางเดียวกัน  จึงขอเสนอญัตติเพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

                                   พิจารณาอนุมัตใิห้เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาต 

                                   เทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ 

                                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม  พ.ศ. 2555 ขอ้ 4 และข้อ  

                                   5 (1)(2) 

นายไพศาล เกษมสุข        -เชญิสมาชิกอภปิรายญัตติที่ 5.1  ญัตติขออนุมัตใิห้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก. 

ประธานสภาฯ                  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

นายเดวิด  อันแสนลา       -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2           ฝากถามท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อผ่านไปยังคณะผู้บริหาร 

                                    เทศบาลตำบลบ้านเดื่อผมอยากทราบข้อดขี้อเสียของการสมัครเข้าร่วมเป็น 

                                    สมาชิกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยใหส้มาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อได้ 

                                    ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมครับ  
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นายไพศาล เกษมสุข       -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายญัตตทิี่ 5.1 เพิม่เติมอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มขีอ 

ประธานสภาฯ                 เชญิท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ ได้ช้ีแจงรายละเอียดผลดผีลเสียในการ 

                                   สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยใหส้ภา 

                                   เทศบาลตำบลบ้านเดื่อได้รับทราบเพิ่มเติมครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ   -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อที่เคารพ  สำหรับข้อดีของการสมัคร 

นากยกเทศมนตรีฯ           เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  คือ สมาคม 

                                  สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจะมีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการในระดับ 

                                  ภาค และระดับประเทศทุกปี  ซึ่งระดับภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้จะจัด 

                                  อยู่ทีจ่ังหวัดบึงกาฬ และระดับประเทศจะจัดอยู่ที่เมอืงทองธาน ีองค์กรปกครอง 

                                   ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ ก็จะได้รับเชิญร่วมการอบรมสัมมนา  

                                   ค่าใชจ้่ายในการเข้ารับการอบรมฟรี  เราก็จะส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

                                   เทศบาล พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่ทางสมาคมสันนิบาตจัดขึน้เพื่อ 

                                   ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และการรับทราบแนวทางการบริหารกิจการ 

                                   บ้านเมืองของเราให้เป็นในทิศทางที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด  และสมาคมฯ  

                                   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมบางกิจกรรมของสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง 

                                   ประเทศไทยในบางโอกาส และสมาชิกสมาคมฯ จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็น 

                                   ประโยชน์ต่อการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี  

       -ข้อเสียของการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ  

                                    ไทย คือท้องถิ่นจะต้องมีการจ่ายค่าบำรุงสมาคมฯ ทุกปีโดยคำนวณจากรายได้ 

                                    ของเทศบาล ในปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงนิกู้ เงนิจ่ายขาดเงินสะสม และเงนิอุดหนุนทุก 

                                    ประเภทสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เช่น ค่าบำรุงสันนบิาต  

                                    เทศบาลแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2565  คำนวณ ดังนี้ 

        นำรายได้ปี 2564  37,661,847.7 x 0.00167 = 62,895.28 บาท 

นายไพศาล เกษมสุข   -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภปิรายญัตติ 5.1 อกีหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ               ครับ  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลตำบลบ้านเดื่อสมัครเป็นสมาชิก 

                                 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 นี้ กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตแห่ง 

                                ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

                                (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ ) 

นายไพศาล เกษมสุข  5.2 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  

ประธานสภาฯ                   5.2.1 วาระที ่1 รับหลักการ ตามข้อ 47 วรรคหนึง่ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                                     ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไ้ขเพิ่มเติมถงึ ฉบับที ่2 

                                     พ.ศ. 2554)     
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นายประเทือง ธรรมโชติ  –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขอเสนอญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ   

นายกเทศมนตรีฯ          รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการผมขอเสนอ                                                    

                                คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สภาฯ พิจารณา 

                                รับหลักการ  สถานการณ์คลังของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

                      1.สถานะการคลัง 

        1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

          ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2565   

                  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อมสีถานะการเงิน ดังนี้ 

                         1.1.1 เงนิฝากธนาคาร  จำนวน  94,277,637.88  บาท 

                         1.1.2 เงนิสะสม  จำนวน  138,394,759.47   บาท 

                         1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  29,943,620.18   บาท 

                         1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 29  

                                            โครงการ   รวม 2,058,338.40 บาท  

                       1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จำนวน 1โครงการ  

           รวม 800,000.00.-บาท  

   1.2 เงินกู้คงค้าง   จำนวน   -    บาท 

                     2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2564 

                       2.1 รายรับจริง  จำนวน  94,597,914.98  บาท   ประกอบด้วย 

                             หมวดภาษีอากร                                  จำนวน      88,502.31  บาท 

                             หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน   119,409.31   บาท 

                             หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จำนวน   247,658.30  บาท 

                             หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน                     0.-  บาท 

                             หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน   1,285,650.00.-บาท 

                             หมวดรายได้จากทุน   จำนวน                      0.-  บาท 

                             หมวดภาษีจัดสรร              จำนวน 35,920,627.78 บาท 

                             หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             จำนวน 56,936,067.28  บาท 

                       2.2 เงินอุดหนนุที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์   จำนวน 28,312,256.00  บาท 

                       2.3 รายจ่ายจริง  จำนวน 71,137,981.67 บาท  ประกอบด้วย 

                                       งบกลาง                                          จำนวน 32,057,811.50  บาท 

                              งบบุคลากร                  จำนวน 19,922,405.86  บาท 

                              งบดำเนินงาน                      จำนวน 13,500,597.18  บาท 

                              งบลงทุน      จำนวน      706,700.00   บาท 

                              งบเงนิอุดหนุน     จำนวน   4,950,467.13  บาท 

           งบรายจ่ายอื่น     จำนวน                      0.-  บาท 
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 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  

                                       จำนวน 25,628,256.00  บาท 

                       2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิสะสม  จำนวน   1,960,900.00   บาท 

                       2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน      0.- บาท 

     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                        จำนวน     0.- บาท 

 
 

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ส่วนที่ 1 รายรับ 

 รายรับจรงิ ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566 

รายได้จัดเก็บ    

หมวดภาษีอากร                 88,502.31                   105,200.00  555,200.00 

     หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
              119,409.31                  219,100.00  382,100.00 

     หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน              247,658.30                  300,000.00  350,000.00 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            1,285,650.00  300,000.00 250,000.00 

                      รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,741,219.92 924,300.00 1,537,300.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  

หมวดภาษีจัดสรร 35,920,627.78 38,120,000.00 36,820,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

35,920,627,.78 38,120,000.00 36,820,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน    

หมวดเงินอุดหนุน 56,936,067.28 52,704,226.00 53,642,700.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56,936,067.28 52,704,226.00 53,642,700.00 

รวม 94,597,914.98 91,748,526.00 92,000,000.00 

 

 

 



-7- 

ส่วนที่ 2 รายจ่าย 

 รายจ่ายจรงิปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ    

     งบกลาง    32,057,811.50        36,303,329.00  35,317,119.00 

     งบบุคลากร    19,922,405.86  25,818,346.00 26,228,661.00 

     งบดำเนินงาน    13,500,597.18  19,905,825.00 21,782,120.00 

     งบลงทุน       706,700.00  4,098,200.00 873,200.00 

     งบเงินอุดหนุน      4,950,467.13 5,592,826.00 7,798,900.00 

     งบรายจ่ายอื่น       0.00  30,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ   71,137,981.67  91,748,526.00 92,000,000.00 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป                                        14,538,850  

     แผนงานรักษาความสงบภายใน                                          3,273,500  

ด้านบริการชุมชนและสงัคม   

     แผนงานการศึกษา                                        17,483,300 

     แผนงานสาธารณสุข                                          6,306,200  

     แผนงานสังคมสงเคราะห ์                                             100,000 

     แผนงานเคหะและชุมชน                                          8,669,940  

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                           2,477,540  

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                              1,209,000  

ด้านการเศรษฐกจิ   

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา                                          626,000  

     แผนงานการเกษตร 1,998,551  

ด้านการดำเนินการอื่น   

     แผนงานงบกลาง                                        35,317,119  

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้                                        92,000,000  

         -หลักการที่แถลงการณ์ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ในส่วนรายละเอียดต่างๆ   

                   ได้ส่งร่างเทศบัญญัติให้กับทุกท่านแลว้ ทั้งนีเ้พื่อดำเนนิการตามนโยบายของผูบ้ริหาร           

                   ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  

                   เพื่อพิจารณา ต่อไป 
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นายไพศาล เกษมสุข -เชญิสมาชิกสภาฯ อภปิรายการตัง้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

ประธานสภาฯ               พ.ศ. 2566 

นายธนากร มิรินทร์ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อที่เคารพ สำหรับร่างเทศบัญญัติ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอฝากเรียนถามท่าน 

                                ประธานสภาฯ ไปยังคณะผูบ้ริหารหารว่า ดังนี้ครับ  

            1)ไม่มีการตัง้งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

            2)โครงการก่อสร้างเส้นทางศกึษาธรรมชาติ ป่าโจดที่ภูขาด ตำบลบ้านเดื่อ 

                                ตั้งงบประมาณ 100,000 บาท การก่อสร้างที่จะไปศกึษาธรรมชาติ  

                                เป็นถนนประเภทไหน ถนนดิน ถนนลูกรัง หนิคลุก หรอืถนนคอนกรีตครับ อยาก 

                                ทราบรายละเอียดก่อนที่จะรับร่างเทศบัญญัติครับ   

นายเดวิด อันแสนลา -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สำหรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

สมาชิกสภาฯ เขต 2       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 92,000,000  

                                บาท งบประมาณรายจ่ายแต่ละกองแต่ละแผนงานเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.  

                                2565 แล้ว งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนเพิ่มขึน้ทุกกองแต่ 

                                ว่าโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลอืพี่น้องประชาชนไม่มีเลยขอฝาก 

                                ท่านประธานสภาฯ ไปถามทางท่านคณะผูบ้ริหาร กระผมอยากใหม้ีการตั้ง 

                                งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น  และผมจะยกตัวอย่างงบประมาณ 

                                แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

                                ซึ่งค่าจ้างเหมาบริการจะรวมถึงค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจต่างๆ ผมว่าบาง 

                                ทีจำนวนพนักงานจา้ง พนักงานจ้างเหมาบริการมีจำนวนมากเกินความจำเป็น หาก 

                                จำนวนพนักงานที่จ้างมามันไม่เหมาะสมกับงาน ก็ไม่มีความจำเป็นต้องจา้ง อยากให้ 

                                ลดปริมาณการจา้งเหมาบริการลง ต่อมา เป็นแผนงานกองการศึกษา นักเรียนศูนย์ 

                                พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดมีจำนวน 244 คน จำนวนข้าราชการครู จำนวน 9 คน  

                                จำนวนครูผูดู้แลเด็ก จำนวน 1 อัตรา  จำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง 

                                ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  5 คน จำนวนพนักงานจา้งเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 5 อัตรา  

                                รวมทั้งสิน้ 20 คน ซึ่งสำนักงานการศกึษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจำนวนนักเรียน 25  

                                คน ต่อคร ู 1 คน แต่นักเรียนของเรามี 244 คน ตอนนีจ้ำนวนครูที่ปฏิบัติหน้าที่ 

                                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกินจำนวนเด็กนักเรียนที่มี ก็ขอใหพ้ิจารณาเพื่อใหเ้หมาะสมกับ 

                                จำนวนเด็กนักเรียนและงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อด้วยครับ สำหรับการ 

                                ตั้งงบประมาณก่อสร้างทางเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เกรงว่าปีนี้ทำถนนเส้นทาง 

                                ศึกษาธรรมชาติ 100,000 บาท พอปีหนา้ถนนก็จะรกเพราะไม่มีคนดูแลรักษา  

                                งบประมาณ 100,000 บาท ก็จะสูญเปล่าครับ  อกีเรื่อง งบประมาณแผนงาน 
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                                เคหะและชุมชน  ค่าวัสดุก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท การแจกแจง 

                                รายละเอียดต่างๆไว้เป็นการซือ้ตลับเมตร กบไสไม้ คอ้นตะปู จอบ ต่างๆ แต่ห้างร้าน 

                                ที่เขาจดทะเบียนถูกต้องเขาซือ้ของที่แจงไว้ในรายละเอียดไว้ เขาจัดซือ้ได้ถูกกว่านี ้ก็ 

                                ฝากไปถึงผู้บริหารในการตั้งงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มครับ  

นางทัศนี ถนอมชีพ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       ดิฉันมีความสงสัยคำแถลงนโยบายตรงสถานะการคลัง เงนิฝากธนาคาร  

  -ประเด็นที่ 1  

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน  94,277,637.88.-บาท แยกเป็นเงิน    

            อะไรบ้าง อยากให้แยกมาให้รับทราบโดยละเอียด 

  -ประเด็นที่ 2 

                         1.1.2 เงนิสะสม  จำนวน  138,394,759.47  บาท 

                         1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  29,943,620.18   บาท 

                         1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 29  

                                            โครงการ   รวม 2,058,338.40 บาท  

                       1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จำนวน 1 โครงการ  

           รวม 800,000.00.-บาท  

-ดิฉันมีขอ้สงสัยว่าเงินฝากธนาคาร 94,277,637.88 บาท เงินสะสม     

  138,394,620.18 บาท อยากสอบถามว่าเงินฝากธนาคาร  

  94,277,637.88 บาท ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2565 แยกเป็นเงินอะไรบ้าง 

  เงินสะสม จำนวน 138,394,620.18 บาท มาจากไหนจำนวนเงนิสะสมจงึมี 

  จำนวนมากขนาดนี้ ถ้าบวกกันจรงิๆ ดิฉันจะไม่จับข้อ  1.1.3, 1.1.4 และ 1.1.5  

  ได้เท่ากับ  200 กว่าล้านบาท มาจากไหน อยากใหม้ีเอกสารแจงรายละเอียดให้ 

  สภาฯ หรือมีเอกสารแนบ ได้รับทราบว่าเงนิ 94,277,637.88.-บาท แยกเป็น 

  เงินสะสมเท่าไหร่ เป็นเงนิสำรองเงินสะสมที่ไม่สามารถใช้ได้เป็นเงินเท่าไหร่  หรอื 

  เป็นเงินสะสม 138,394,759.47  บาท ทางเทศบาลยกยอดมาจากปี 2564 ที่ 

  ท่านสรุปผลการดำเนินงานแล้ว ยกยอดมาเท่าไหร่ และจำนวนเงินสะสม  

  138,394,759.47   บาท เงินมาจากแหล่งไหนบ้าง ที่อยากจะทราบ  

-ประเด็นท่ี 3 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  ท่านได้แจ้งว่ามีเงินสะสม 61 ลา้น และวันที่ 30  

  ธันวาคม 2564 ทางสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้อนุมัตใิห้ใชจ้่ายเงนิสะสม ณ   

  วันที่ 30กันยายน 2565 ประเภทค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด 49  

  โครงการ เป็นเงนิจำนวน 11,746,000 บาท นี่คืองบประมาณที่สภาเทศบาล 

  ตำบลบ้านเดื่อ อนุมัตใิห้เบิกจ่าย  งบประมาณที่แก้ไขใหม่ จำนวน 11,556,400  
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   บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว 3,587,000 บาท งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย  

   8,104,000 บาท ช่องหมายเหตุ จำนวนเงิน 14,500 บาท ถ้าเรารวมจำนวน 

   ตัวเลขงบประมาณช่องหมายเหตุ +งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย+งบประมาณที่ 

   เบิกจ่ายไปแล้ว (3,587,000 + 8,104,000+ 14,500 = 11,705,500  

   บาท ) 

 -ข้อมูลรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม  ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 รายละเอียด 

   ดังนี้ 

   1)เงนิสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  

      จำนวน 6,263,639.32 บาท 

   2)หัก เงนิสะสมที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงก่อนวันเข้าตรวจสอบ  

      จำนวน 3,578,000 บาท  

      หัก เงนิสะสมที่ได้รับการอนุมัติใหจ้่ายขาด แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย  

      จำนวน 8,104,000 บาท  

      จำนวนเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันเข้าตรวจสอบ                         

      จำนวน  -(5,427,356.68) บาท 

  3)ทุนสำรองเงินสะสม คงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

     จำนวนเงิน 29,943,620.18 บาท  

     ซึ่งถ้าเอาตัวยอดที่หักไว้รวมกันจำเป็นเงินจำนวน 11,691,000 บาท 

     แต่ที่ดิฉันดูเอายอดของช่องหมายเหตุ +งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย+งบประมาณ 

     ทีเ่บิกจ่ายไปแล้ว (3,587,000 + 8,104,000+ 14,500 = 11,705,500  

      บาท ) แสดงว่าเราใช้เงินสะสมเกิน งบที่หักไว้ตดิลบหรอือย่างไร จงึอยากทราบ 

      รายละเอียดการใชจ้่ายเงินสะสม ว่าเราใช้เงินเกินหรอือย่างไร ยอดเงินสะสมเรา 

      ติดลบหรอือย่างไร  อยากใหใ้ช้แจงรายละเอียดใหชั้ดเจนกว่านีต้่อที่ประชุมสภาฯ  

      ให้รับรู้รับทราบค่ะ ส่วนปลีกย่อยรายการอื่นๆ ดิฉันขอชื่นชมในการนำเสนอข้อ 

      มูล ขอบคุณค่ะ 

นายธนากร มิรินทร์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สำหรับงบประมาณเงนิสะสม ณ วันที่ 30  

สมาชิกสภาฯ เขต 1       มิถุนายน 2565 งบประมาณ 138,394,759.47 บาท เข้าใจว่าช่วงโรคระบาด 

                                โควิด 19 มีหลายโครงการที่ยังดำเนนิการไม่เสร็จ ในส่วนรายละเอียดที่มาของ 

                                จำนวนเงินสะสม ขอความกรุณาให้ทางผูอ้ำนวยการกองคลังมาชีแ้จงต่อที่ประชุม 

                                 สภาว่าจำนวนเงินดังกล่าวมาจากแหล่งใดบ้าง ขอบคุณครับ  

นายไพศาล เกษมสุข      -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

ประธานสภาฯ                2566 อีกหรอืไม่ครับ หากไม่มเีชญิท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อได้ตอบข้อ 

                                  ซักถามของสมาชิกสภาฯครับ 
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นายประเทือง ธรรมโชติ -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับการให้ขอ้มูลเรื่องสถานะการเงินของกอง 

นายกเทศมนตรีฯ           คลังเนื่องจากเมื่อวานผู้อำนวยการกองคลังติดโควิด และทางเจา้หนา้ที่การเงินและ  

                                บัญชเีจ้าพนักงานการเงินและบัญชลีาไปงานศพญาตที่ต่างจังหวัด จึงมีเพียง 

                                นักวิชาการพัสดุซึ่งไม่ได้มขี้อมูลและรับผดิชอบเรื่องสถานการเงนิการคลัง คงยังไม่ 

                                สามารถให้รายละเอียดข้อมูลในวันนีไ้ด้ครับ ต้องรอใหผู้อ้ำนวยการกองคลังเป็นผู้ให้ 

                                ข้อมูล ครับ 

นางทัศนี ถนอมชีพ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กรณีเรื่องสถานะการเงินการคลังถ้าวันนีท้างคณะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       ผู้บริหารยังชีแ้จงเรื่องสถานะการเงนิการคลังต่อสภาไม่ได้ ขอให้วันนีเ้ราดำเนินการ 

                                ประชุมตามวาระการประชุมไปก่อนในส่วนของรายละเอียดของงบประมาณจากกอง  

                                คลังในการดำเนินงานของแต่ละปี อยากใหแ้ต่ละกองสรุปผลการดำเนินงาน 

                                โครงการกิจกรรมภายในกอง ว่ามีโครงการอะไรบ้าง  ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่  

                                คงเหลอืเท่าไหร่ก็ยกยอดมาแล้วทำเป็นรูปเล่มสรุปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่ง ก็คือ  

                                หลังวันที่ 30 กันยายน 2565  หลังจากที่กองคลังดำเนินการปิดงบประมาณแล้ว 

                                ขอบคุณค่ะ 

นายประเทือง ธรรมโชติ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สำหรับรายละเอียดสถานะการเงินการคลัง  

นายกเทศมนตรีฯ           สถานะเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ผมจะให้ผูอ้ำนวยการกองคลัง แจกแจง 

                                 ข้อมูลที่มาของจำนวนเงินสะสม จำนวน 138,394,759.47  บาท แล้วแจกแจง 

                                 ข้อมูลแหล่งที่มาของงบประมาณว่ามีอะไรบ้าง แล้วเสนอข้อมูลใหส้ภาเทศบาล 

                                 ตำบลบ้านเดื่อได้รับทราบ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อในคราวต่อไป  

                                 เราอาจขอเปิดประชุมวิสามัญ ครับ  

   -ขอนำเรียนในส่วนที่ท่านสมาชิกได้อภิปราย ครับ กรณีไม่มกีารตั้งงบประมาณ 

                                รายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก็เข้าใจ เป็นเวลา 8 ปีแล้วที่ไม่มกีารตัง้งบประมาณ 

                                ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่ก็มีการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยการใช้จ่าย 

                                จากเงนิสะสม ซึ่งในปีงบประมาณนีก้็ยังไม่มีการตั้งงบประมาณด้านโครงสรา้ง 

                                พื้นฐาน  ในปีที่แลว้ก็มีการจัดซือ้รถหนึ่งคัน ส่วนปีนีก้็ไม่มีเพราะเราก็ตั้งงบประมาณ 

                                เพื่ออุดหนุนไฟฟ้า 2,500,000 บาท งบประมาณก็น้อยลงอยู่ดีส่วนเรื่องของ 

                                รายจ่ายของแต่ละแผนงานที่เพิ่มขึ้น เช่นงบประมาณตั้งไว้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่าย 

                                ประจำเนื่องจากพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อที่เป็นข้าราชการ พนักงานจา้งตาม 

                                ภารกิจ จะมีอายุราชการที่เพิ่มขึ้นเงนิเดือนค่าตอบแทนก็เพิ่มขึ้นทุกปี จงึเป็นเหตุให้ 

                                งบประมาณในแผนงานทุกแผนงานทุกกองมีจำนวนเพิ่มขึน้ทุกปี ประกอบกับภาวะ 

                                เศรษฐกิจของประเทศส่งผลใหง้บประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้เราได้ไม่เต็มที่ จงึไม่ 

                                สามารถเพิ่มยอดงบประมาณรายจ่ายให้เพิ่มขึน้จนเพียงพอต่อการตั้งงบประมาณ 

                                ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ ซึ่งรัฐบาลได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณมาให้เราว่าจะมี 
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                                การเพิ่มงบประมาณใหเ้ราปีละ 10 % ทุกปี แต่ความเป็นจรงิก็ไม่ทราบว่าได้เพิ่ม 

            ปีละ 10 % จริงหรอืไม่   

          -การตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างเส้นทางศกึษาธรรมชาติ ป่าโจดที่ภูขาด 

                                ตำบลบ้านเดื่อ ตั้งงบประมาณ 100,000 บาท  ซึ่งในปีงบประมาณนีเ้ราก็มีการ 

                                ดำเนินการไปเบือ้งตน้แล้ว 40 เมตร  เป็นการเชื่อมเหล็กทำเป็นสะพาน และปูวัสดุ 

                                เชอล่าเป็นพื้นมีคุณสมบัติกันไฟได้ด้วยลักษณะจะคล้ายกับทางเดินที่ทุ่งดอก 

                                กระเจยีว แต่คงไม่ถึงขนาดเหมอืนทั้งหมดครับแต่มีลักษณะคล้ายกัน เมื่อดำเนินการ 

                                เสร็จแล้วก็จะผลักดันให้เป็นศูนย์เรียนรู้  แหล่งเรียนรูเ้พื่อศกึษาธรรมชาติของศูนย์ 

                                พัฒนาเด็กเล็ก ของตำบลบ้านเดื่อต่อไป อาจจะได้ไม่ยาวแต่ก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆ  

                                ซึ่งการดำเนินการโครงการนี้ก็เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ส่งเสริม 

                                ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมแีหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศท์  

   -เรื่องจำนวนครู และพนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จริงๆ แล้วจะมีจำนวนครู 1 คนต่อ 

                                เด็ก 10 คนต่อครู 1 คน เพื่อที่จะดูแลเด็กได้ทั่วถึง ปัจจุบันจำนวนครู ของศูนย์ 

                                พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อยู่ที่ ครู 1 คน ต่อเด็ก 15 คน ก็ 

                                ใกล้เคียงกับที่กฎระเบียบด้านการส่งเสริมการศึกษากำหนดอยู่ ก็ยังไม่ถึงขนาดเปะ  

                                ครู 1 คนต่อเด็ก 10 คน  

   -เรื่องการจา้งเหมาพนักงานต่างๆ เมื่อเทียบกับภารกิจที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อมยีัง 

                                 ไม่ทันความตอ้งการของประชาชน อย่างไปตัดต้นไม้ออกจากสายไฟฟ้า ตัดออกจาก 

                                 หลังคาบ้านต่างๆ อยากไปรื้อท่อก็ทำได้ไม่ทั่วถึง บางครั้งยังได้ขอความร่วมมอืจาก 

                                 ป้องกันอีกด้วยซึ่งงานป้องกันต้องเฝ้าระวังการเกิดเหตุต่างๆ อยู่แล้ว 

   -การตั้งงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน ค่าซ่อมแซม งบประมาณ 500,000  

                                บาท ไม่ใช้ไว้ซื้อวัสดุพวกจอบเสียม ตลับเมตร เครื่องมอืช่างต่างๆ เท่านั้น ยังไว้ 

                                สำหรับจัดซือ้แอสฟัลท์ติกมาไว้ซ่อมแซมถนนทีทรุดโทรม หรอืถนนที่มรีะดับต่าง 

                                ระดับก็จะดำเนินการราดแอสฟัลท์ติกเพื่อให้พืน้ลาบเรียบเป็นแนวเดียวกัน หากไม่ 

                                พอก็ต้องหาโอนงบประมาณมาดำเนินการอกีทีหนึ่งครับ ขอนำเรียนเพียงเท่านีค้รับ  

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาจะอภปิรายในขั้นรับหลักการหรอืไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมตทิี่ประชุม 

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการร่าง 

                                เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรุณายกมอืขึ้น 

                                 ครับ  

ทีป่ระชุม  -ที่ประชุมสภาฯ  มสีมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 12 คน  

                               -มีมตเิห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 

                                 งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเอกฉันท์ ดว้ยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1  

                                 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  ประธานสภาฯ) 
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นายไพศาล เกษมสุข   5.3 การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอ้ 103  ข้อ 108 และข้อ 109 แห่ง 

ประธานสภาฯ                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

                                     2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ให้เลือกคณะกรรมการสามัญ  

                                     ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

   5.3.1 กำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  

   -เชญิสมาชิกสภาเสนอกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายเดวิด  อันแสนลา -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมเสนอกำหนดคณะกรรมการแปรญัตติสามัญ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2       จำนวน 5 คนครับ  ผูร้ับรอง 2 คน  

1. นายเลี่ยม วเิศษสุข สมาชิกสภาฯ เขต 2  

2. นายบุญส่ง  คำภิระ สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ประธานสภาฯ    หากไม่มขีอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรกำหนดจำนวน 

                                 คณะกรรมการแปรญัตติ ประเภทสามัญ จำนวน 5 คนกรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                ประธานสภาฯ ) มตเิป็นเอกฉันท์ 

นายไพศาล เกษมสุข 5.3.2 เลอืกคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ        -เชญิสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน  พร้อมผูร้ับรอง  

                                จำนวนสองคน และลงมตทิีละคนไปจนครบ 5 คน ครับ 

นายสุเทพ ผลกุศล -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1       

สมาชิกสภาฯ เขต 2       นายธนากร  มริินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ ครับ  

                                (ผู้รับรอง 1.นายสำอางค์  นามกุล, 2.นายอุดร ภิรมย์ไกรภักดิ์) 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มขีอมติที่ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายธนากร มิรินทร์  เป็นกรรมการแปร 

                                ญัตติ คนที่ 1 กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                ประธาน สภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข -เชญิสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 

ประธานสภาฯ               

น.ส.เพียงตะวัน คงม่วงหมู่ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันขอเสนอ นายเดวิด  อันแสนลา  สมาชิกสภาฯ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2       เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติค่ะ (ผูร้ับรอง นายเลี่ยม วเิศษสุข, 2.                 

                                นายวิสูตร  จันทะโพ ) 

 

 

 



-14- 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มขีอมติที่ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายเดวิด อันแสนลา สมาชิกสภาฯ  

                                 เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                 ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข -เชญิสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

ประธานสภาฯ    

นายเลี่ยม  วิเศษสุข   -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอ นายบุญส่ง  คำภริะ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2       สมาชิกสภาฯเขต 2  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

                                (ผู้รับรอง 1 นายเดวิด  อันแสนลา,2. นายทวีป  ลอยเมืองกลาง) 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มขีอมติที่ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายบุญส่ง คำภริะ สมาชิกสภาฯ เขต 2  

                                 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ทีป่ระชุม  -มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข -เชญิสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ครับ 

ประธานสภาฯ               

นายอุดร ภริมย์ไกรภักดิ์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอ นายวิสูตร จันทะโพ สมาชิกสภาฯ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1       เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ (ผู้รับรอง 1 น.ส.เพียงตะวัน คงม่วงหมู่  ,            

                                2. นายสุเทพ  ผลกุศล )                                 

นายไพศษล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มขีอมติที่ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายวิสูตร จันทะโพ สมาชิกสภาฯ  

                                เขต 1  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 กรุณายกมือขึน้ครับ  

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข -เชญิสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ครับ 

ประธานสภาฯ  

นายบุญส่ง  คำภิระ   -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอ น.ส.เพียงตะวัน คงม่วงหมู่             

สมาชิกสภาฯ เขต 2       สมาชิกสภาฯ เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ (ผู้รับรอง  1 นายธนากร มิรินทร์  

                                ,2. นายวิสูตร  จันทะโพ) 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มขีอมติที่ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ น.ส.เพียงตะวัน คงม่วงหมู่ สมาชิกสภาฯ  

                                 เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 กรุณายกมอืขึน้ครับ  
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ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                 ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข     5.3.3 กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตอ้งไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา 

ประธานสภาฯ                      ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 

                                        งบประมาณ พ.ศ. 2566    

นายเดวิด อันแสนลา -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอ การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร 

สมาชิกสภาฯ เขต 2       ญัตติ วันที่ 25,26,27 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30น. -16.30 น.  

                                ณ ห้องกิจการสภาฯ  

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มขีอมติที่ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  

                                วันที่ 25,26,27 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30น. -16.30 น. ณ หอ้งกิจการ 

                                สภาฯ  กรุณายกมอืขึ้น ครับ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ วันที่ 25,26,27 สิงหาคม  

                                2565 เวลา 08.30น. -16.30 น. ณ กิจการสภาฯ             

                                จำนวน 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  ประธานสภาฯ)          

                                มีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

   5.4 การกำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

   -เชญิเลขานุการสภาฯ เสนอครับ 

น.ส.ขวัญเรือน ตาปราบ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน ขอ 

เลขานุการสภาฯ            เสนอกำหนด และนัดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้คะ่  ประชุมเพื่อ 

                                คัดเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.   

                                และนดัประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อเสนอคำแปรญัตติต่อ 

                                คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 

                                ประชุมมะเดื่ออุทุมพร 2 ค่ะ  

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ หากไม่มีเป็นอันว่า  

ประธานสภาฯ               การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

    1.กำหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการแปร 

                                   ญัตติ และ เลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 

.                                  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมะเดื่ออุทุมพร 2 

    2.เลขานุการสภาฯ กำหนดและนัดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อแปรญัตติ  

                                   ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมะเดื่ออุทุมพร 2   
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นายไพศาล เกษมสุข -นัดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ              ครั้งที่ 2   วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3 ขั้นลงมต ิ ในวันที่ 6 กันยายน 

                                2565   เวลา 09.30 น.การแต่งกายชุดสุภาพครับ  ในการประชุมสภา สมัยสามัญ  

                                สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ไม่ต้องทำเป็นหนังสือเรยีกประชุมถือว่าผมนัดกันในการประชุม 

                                ครั้งนีน้ะครับ  

ที่ประชุม  -รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอื่นๆ 

นายไพศาล เกษมสุข -เชญิสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เสนอเรื่องอื่นๆครับหากไม่มผีมขอเลิก

ประธานสภาฯ               ประชุมครับ  

                               -เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  

 
 

(ลงช่ือ)   ขวัญเรอืน ตาปราบ  ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

                                                                  (นางสาวขวัญเรอืน  ตาปราบ)     

                เลขนุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

 
 

(ลงช่ือ)  ทัศนี  ถนอมชีพ   ประธานกรรมการ  (ลงช่ือ) เดวิด  อันแสนลา  กรรมการ 

        (นางทัศนี  ถนอมชีพ)            (นายเดวิด  อันแสนลา) 

     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

 

 

(ลงช่ือ)   สุเทพ  ผลกุศล      กรรมการ            (ลงชื่อ) ธนากร  มิรินทร์  กรรมการ 

         (นายสุเทพ  ผลกุศล)           (นายธนากร  มริินทร์) 

      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2                                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

 

      (ลงช่ือ)  ไพศาล  เกษมสุข    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายไพศาล  เกษมสุข) 

        ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

 

 


